
sþ. 540. Fyrirspurn [294. mál]
til landbúnaðarráðherra um ákvörðun um fullvirðisrétt í landbúnaðarframleiðslu næstu
verð lagsár .

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvenær er þess að vænta að fyrir liggi tillögur og ákvarðanir um fullvirðisrétt bænda
fyrir næsta verðlagsár:
a. vegna nautgripaafurða,
b. vegna sauðfjárafurða?

2. Hvert er það framleiðslumagn sem landbúnaðarráðherra gerir ráð fyrir að fullt verð
komi fyrir árlega í hefðbundnum búgreinum næstu 5 árin?

3. Hvenær geta bændur vænst þess að vita um fullvirðisrétt sinn á umræddu tímabili, þ.e.
fyrir verðlagsárin 1987-1991?


